



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para – Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ – บ้านหนองม่วง หมู่ ๖ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para – Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ – บ้านหนองม่วง หมู่ ๖ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งบประมาณตั้งไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๖๗๒,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันของ จำนวน ๑๘๓,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายการชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

/๖.๑ บุคคล...

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุ่มมิได้”

